

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 12/10/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành- Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội Thủy sản tỉnh; Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá và một số doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản về tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân; cấp tỉnh: đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ, Cục Thuế tỉnh, Công Thương, Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Viễn thông Kiên Giang, Hội Thủy sản tỉnh; Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá và Chi cục Thủy sản tỉnh, một số phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (vắng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Bảo Việt Kiên Giang; Viettel Kiên Giang); cấp huyện có: đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Kiên Hải, thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và các phòng, ban có liên quan thuộc địa phương (theo Giấy mời số: 643/GM-UBND ngày 07/10/2021; 655/GM-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang).

Sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo thực trạng khai thác thủy sản trong tình hình dịch Covid-19 và kế hoạch tăng cường sản xuất 03 tháng cuối năm 2021; Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Rạch Giá báo cáo về những khó khăn trong hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân và một số kiến nghị; ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản; ý kiến của một số địa phương và sở, ngành, đơn vị có liên quan về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận, như sau:

Trước tiên xin thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Hội Thủy sản tỉnh; Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá, đặc biệt là các doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản và ngư dân đã chia sẻ cùng tỉnh nhà khắc phục những khó khăn, vươn khơi bám biển góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà; đồng thời bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian qua.

Kiên Giang là một trong những tỉnh có nghề khai thác thủy sản khá phát triển; với đội tàu cá lớn nhất cả nước (9.888 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên, trong đó có 3.985 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên). Hiện nay toàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 3.632 tàu cá, đạt 99,15% trong tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị (còn 30 tàu chưa lắp đặt thiết bị, do nhiều lý do khác nhau), trong thời gian tới phải khẩn trương hoàn thành 100% tàu cá được lắp đặt thiết bị.



Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT 09 tháng đầu năm 2021, nhất là từ khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa dịch bệnh Covid- 19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số lượng tàu cá sau khi khai thác thủy sản về cập các cảng của tỉnh giảm hơn 50%, chủ yếu là cảng cá Tắc Cậu; giá cả sản phẩm thủy sản giảm mạnh từ 20- 40%, một số ít mặt hàng giảm đến 50% cùng với việc giá dầu tăng, làm cho có khoảng 40% số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải nằm bờ. Hệ thống kết cấu hạ tầng cảng cá của tỉnh còn thấp, chỉ có 02 cảng cá (Tắc Cậu và An Thới) có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được công bố chỉ định cập cảng; còn 03 cảng cá chưa được công bố cảng cá chỉ định (Xẻo Nhàu, Thổ Châu và Nam Du), trong thời gian tới cần phải tập trung đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình để đảm bảo đáp ứng yêu cầu để tàu cá cập cảng.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm đối với các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Hội Thủy sản tỉnh; Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá và của các doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản, tuy nhiên do công tác chuẩn bị các kế hoạch, phương án, đề án chậm, nên chưa giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nêu trên. Đề nghị các sở, ngành chức năng và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của sở, ngành, địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết kịp thời đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Thủy sản tỉnh; Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá và các doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản.

Từ nay đến cuối năm 2021, đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị chức năng và các địa phương ven biển, đảo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định; không vì khó khăn và lợi ích kinh tế mà vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; cố gắng từ nay đến cuối năm 2021 toàn tỉnh không còn xảy ra tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các sở, ngành chức năng: Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tư pháp, ... theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Trong quá trình xử lý vi phạm, có xem xét đến hành vi vi phạm do các yếu tố khách quan, chủ quan; đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội danh.

3. Tạo điều kiện tiêm phòng vắc xin Covid- 19 cho các đối tượng là lao động trên tàu cá và làm việc trong khu vực cảng cá.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp cùng với các ngành, hội có liên quan và doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản rà soát, thống kê số lượng đối tượng lao động này, để có kế hoạch ưu tiên tiêm phòng vắc xin Covid- 19. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, chủ tàu cá sắp xếp, bố trí thời

gian cho các đối tượng này được tiêm phòng vắc xin Covid- 19, theo đúng lịch tiêm phòng của ngành y tế.

4. Về việc xem xét, hỗ trợ đối với các khoản nợ vay phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản của các doanh nghiệp, chủ tàu cá.

Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cùng với hệ thống các ngân hàng thương mại rà soát, vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn hiện hành, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai thác thủy sản, chủ tàu cá có nhiều khó khăn theo quy định; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cho Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương có liên quan, nhằm giúp cho các doanh nghiệp, chủ tàu cá giảm bớt khó khăn về vốn vay.

5. Giao cho Sở Công Thương làm đầu mối, kết nối với các cơ sở kinh doanh, thu mua, chế biến thủy hải sản để ổn định giá cả thu mua thủy hải sản, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ tàu cá khai thác thủy sản.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh các giải pháp khả thi nhất, nhằm tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản trong thời gian tới.

- Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng Đề án khôi phục ngành khai thác thủy sản của tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, Sở Nông nghiệp và PTNT làm Thường trực, cơ cấu thành viên của Tổ là các sở, ngành, hội và địa phương có liên quan.

+ Nội dung Đề án, bao gồm: đánh giá sâu thực trạng ngành khai thác thủy sản của tỉnh từ khi hình thành, phát triển đến nay; những thuận lợi khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực tại thời điểm hiện nay; từ đó xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: hỗ trợ về vốn vay ngân hàng, hỗ trợ phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho doanh nghiệp, chủ tàu cá; đầu tư hệ thống cảng cá, kho bãi, hậu cần nghề cá; chính sách hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thủy thủ; công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn biển; xây dựng cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý khai thác thủy sản và cải cách thủ tục hành chính,... và có kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khôi phục, phát triển ngành khai thác của tỉnh trong thời gian tới. Phấn đấu hoàn thành Đề án vào cuối năm 2021, đây là cơ sở thực tiễn cho tỉnh kiến nghị, đề xuất với Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh khôi phục ngành khai thác thủy sản của tỉnh.

+ Giao cho Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng và thực hiện Đề án này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên vùng biển tỉnh từ nay đến cuối năm 2021. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Thủy sản tỉnh, các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp nghề cá, nhằm tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản của tỉnh; sau khi đề án hoàn thành, sẽ được tích hợp vào Đề án khôi phục ngành khai thác thủy sản của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TP tham dự;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT, tvhung.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Dương Thanh Nhã

